

Số: /BC-UBND *Kon Rẫy, ngày tháng năm*

BÁO CÁO
Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021;
phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Kính gửi: HĐND huyện khóa XV, kỳ họp thứ 3.

Thực hiện Thông báo số 142/TB-HĐND ngày 26/8/2021 của Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XV.

UBND huyện Kon Rẫy báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2021

1. Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện, các nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao và xây dựng, ban hành văn bản

Ngay từ đầu năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy và sự giám sát HĐND huyện, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai và ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện Kon Rẫy về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND huyện về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện về KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; bên cạnh đó, UBND huyện xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 với 79 nội dung công việc giao Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Ngoài những nội dung trong Chương trình trọng tâm, UBND huyện còn ban hành hơn 1379 Công văn, 142 kế hoạch, 100 thông báo để chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ; trong đó xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và tiến độ thực hiện.

Để bảo đảm tính khả thi trong thực hiện Chương trình công tác và các chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể từng chức danh để phụ trách. Công tác theo dõi, đôn đốc chương trình công tác và các chỉ đạo của UBND huyện được Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện chặt chẽ⁽¹⁾. Các đơn vị, địa phương đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, cụ thể hóa và trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét, thông qua các kế hoạch, báo cáo theo đúng quy định.

Nhìn chung, trong năm 2021, chương trình công tác và các nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao được các đơn vị, địa phương thực

⁽¹⁾ Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện truyền đạt ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các phòng, cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn với hơn 214 văn bản.

hiện nghiêm túc, chất lượng ngày càng được nâng lên; văn bản được xây dựng, ban hành đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, vẫn còn số Phòng, ban, đơn vị chất lượng tham mưu nội dung vẫn còn chưa đảm bảo theo yêu cầu, đặc biệt là các nội dung tham mưu cho Thường trực Huyện ủy tại các buổi họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

2. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện

Các hoạt động của UBND huyện đều đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND huyện, thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên UBND huyện. UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện giải quyết công việc thường xuyên theo đúng Quy chế làm việc, quy trình chặt chẽ và khẩn trương, đề cao tính chủ động của cơ quan tham mưu và vai trò thẩm tra, tổng hợp của Văn phòng HĐND&UBND huyện trong việc trình xử lý công việc. Các Ủy viên UBND huyện tham gia có trách nhiệm trong việc giải quyết các công việc chung của tập thể UBND huyện, đảm bảo quan hệ phối hợp trong công tác, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực được phân công.

Trong năm 2021, ngoài tham dự các cuộc họp, hội nghị do Trung ương, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện tổ chức; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì các cuộc họp, hội nghị và làm việc với các đơn vị, địa phương; làm việc UBND tỉnh, các Đoàn giám sát HĐND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh về đất đai, xây dựng, thu hút đầu tư, quản lý, sử dụng ngân sách, giáo dục, y tế, văn hóa, công tác phòng, chống dịch Covid-19... Ngoài xử lý công việc thường xuyên, Lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức các buổi kiểm tra, làm việc tại cơ sở để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đôn đốc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng; kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất; công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và đàn vật nuôi; kiểm tra và chỉ đạo xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt các dự án; kiểm tra; kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Đăk Ruông, Đăk Tờ Re, các chính sách an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo và đặc biệt là công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19...

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức trên địa bàn huyện; UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 54-TB/TW ngày 16/4/2019 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 26/2016/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước; Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đồng thời, để tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong thực

hiện nhiệm vụ được giao, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/02/2021 của UBND huyện về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND huyện và tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền và lĩnh vực được phân cấp.

3. Công tác phối hợp của UBND huyện với các Ban của HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban xây dựng đảng và các cơ quan tư pháp ở địa phương

UBND huyện đã phối hợp với các Ban của HĐND huyện trong việc xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp HĐND huyện, cơ bản đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định; thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo, giải trình theo yêu cầu của HĐND huyện, nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời nghiêm túc những vấn đề mà đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm.

Phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện trong việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc luôn coi trọng khâu lấy ý kiến tham gia, đóng góp, phản biện về các chủ trương, chính sách để đảm bảo sự phù hợp, sát thực tế; tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động hợp pháp theo pháp luật. Trong năm 2021, đã thực hiện ký kết 04 quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện và các ban, ngành đoàn thể huyện trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025⁽²⁾.

Tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp ở địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định như: Công tác phối hợp giữa UBND huyện với Tòa án nhân dân huyện trong xử lý các vụ án hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự và chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Tóm lại, trong chỉ đạo, điều hành, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện luôn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân; phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Ban xây dựng đảng, các đoàn thể Nhân dân và cơ quan tư pháp địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

⁽²⁾ Quy chế số 01/QCPH-UBND-UBMT ngày 17/3/2021 về phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện giai đoạn 2021-2025; Quy chế số 02/QCPH-UBND-LĐLĐ ngày 17/3/2021 về phối hợp công tác giữa UBND huyện với Liên đoàn lao động huyện giai đoạn 2021-2025; Quy chế số 03/QCPH-UBND-HDN ngày 17/3/2021 về phối hợp công tác giữa UBND huyện với Hội nông dân huyện giai đoạn 2021-2025; Quy chế số 04/QCPH-UBND-HLHPN ngày 17/3/2021 về phối hợp công tác giữa UBND huyện với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện giai đoạn 2021-2025.

4. Về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh

Trong năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với nhiều khó khăn, thách thức khi tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Song, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, chỉ đạo điều hành của UBND huyện và sự nỗ lực của các Phòng, ban, đơn vị, sự chung tay, góp sức của toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả: Đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Trong đó:

Đến tháng 10/2021 thu ngân sách tại địa bàn 54.680 triệu đồng, đạt 105,1% dự toán (*trong đó điều tiết ngân sách huyện hưởng 43.983 triệu đồng, đạt 110,4% dự toán*). Ước thực hiện đến 31/12/2021, thu địa bàn 61.360 triệu đồng, đạt 120,2% dự toán (*trong đó thu điều tiết ngân sách huyện hưởng 46.224 triệu đồng, đạt 116,1% dự toán*). Công tác giảm nghèo vượt chỉ tiêu đề ra (*giảm 9,12%*). Công tác vi phạm an toàn giao thông đường bộ được chỉ đạo quyết liệt. Đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm. Công tác trồng cây ăn quả, cây dược liệu và trồng rừng được chú trọng triển khai, vượt kế hoạch đề ra (*cây ăn quả vượt 19,3% kế hoạch, cây mắc ca vượt 57% kế hoạch, trồng rừng vượt 66,3% kế hoạch*). Việc nâng hạng các sản phẩm OCOP được tích cực triển khai. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn được duy trì tương đối ổn định. Công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp được triển khai quyết liệt. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức chặt chẽ, đúng tiến độ và đảm bảo thời gian theo qui định. Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời. Trường lớp học được quan tâm đầu tư; chất lượng học tập được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, hiện chưa có ca COVID-19 trong cộng đồng; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh được cải thiện. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, một số kết quả nổi bật:

4.1. Về kinh tế

Chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn địa phương chăm sóc cây trồng hàng năm, cây lâu năm; hướng dẫn Nhân dân triển khai thực hiện gieo cấy và chăm sóc cây lúa vụ Đông Xuân 2020-2021; thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, đưa các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng; phát triển đàn gia súc, gia cầm gắn với bảo vệ môi trường và đi đôi với phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trên địa bàn để có kế hoạch sửa chữa, đảm bảo lượng nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất⁽³⁾. Công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ

⁽³⁾ Tổng diện tích gieo trồng 12.566,5 đạt 100,9% kế hoạch; đã thu hoạch cây lúa vụ Đông Xuân với diện tích 527,8 ha/526,6 ha, đạt 100,2% kế hoạch. Trồng mới 359,3 ha cây ăn quả, đạt 159,3% kế hoạch. Diện tích cây mắc ca trồng mới 200 ha, trong đó, người dân đã tự đầu tư trồng 100 ha cây; các tổ chức, cá nhân trồng 100 ha, đạt 157% kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm là 113.407 con, đạt 102,2% kế hoạch, tăng 2.497 con so với cùng kỳ, từ đầu năm đến nay trên địa bàn không phát hiện dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao được triển khai tại 02 xã Đăk Tô Re và Đăk Ruông với quy mô từ 300-500 con lợn thương phẩm. Diện tích nuôi trồng thủy sản thực hiện là 60,94 ha, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 0,37 ha so với cùng kỳ. Đã tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp huyện

rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường, có hiệu quả⁽⁴⁾.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm⁽⁵⁾. Xây dựng kế hoạch cụ thể để phấn đấu xã Đăk Tô Re đạt chuẩn NTM và xã Đăk Ruông đạt NTM nâng cao, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu NTM theo Kết luận số 26-KL/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Toàn huyện có 03 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới⁽⁶⁾, một xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; dự kiến đến cuối năm 2021 xã Đăk Tô Re đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 04 xã. Hiện tại, 01 xã đạt 17 tiêu chí (*Đăk Tô Re*), 01 xã đạt 14 tiêu chí (*Đăk Pnê*), 01 xã đạt 13 tiêu chí (*Đăk Kôi*); tổng số tiêu chí đã đạt 101/114 tiêu chí, đạt 88,6%, bình quân đạt 16,8 tiêu chí/xã. UBND tỉnh đã công nhận xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 536/Q-UBND ngày 07/10/2021; thôn 3, xã Tân Lập được UBND huyện công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

- Huyện đã chủ động trong công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra⁽⁷⁾; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó thiên tai đến cấp xã, thị trấn, nhất là trọng điểm dân cư sinh sống, sản xuất tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; chỉ đạo triển khai kịp thời các dự án di dời các hộ dân trong khu vực xung yếu, tập trung di dời trước các hộ dân đang sinh sống trong các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt sớm đưa vào hoạt động phục vụ nhu cầu của người dân...Tuy nhiên do ảnh hưởng mưa giông, gió lốc vào đầu tháng 4 và cơn bão số 5, số 6, số 8 đã làm một số diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng, diện tích thủy sản bị cuốn trôi, hệ thống kênh mương bị vùi lấp, cơ sở hạ tầng bị sạt lở... Tổng mức thiệt hại ước khoảng 3.064,52 triệu đồng.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện được chú trọng, đã chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết

đợt 1 năm 2021, có 05 sản phẩm tham gia dự thi xếp hạng, kết quả đạt 04/05 sản phẩm cấp huyện; 04 sản phẩm đạt OCOP cấp huyện tham gia dự thi cấp tỉnh, kết quả 04/04 sản phẩm dự thi đạt 3 sao cấp tỉnh.

⁽⁴⁾ - Đến nay đã trồng 499 ha rừng, đạt 166,3% kế hoạch. Tổ chức trồng được 63.000 cây phân tán. Nhìn chung, diện tích đất trống tại khu vực đèo Măng Đen đã được trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán đảm bảo theo kế hoạch. Rà soát diện tích rừng để khoanh nuôi bảo vệ tái sinh rừng với tổng diện tích 1.348,09 ha, đạt 132,7% kế hoạch.

- Tổng số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp phát hiện từ đầu năm đến nay là 12 vụ (*05 vụ vi phạm về hành vi Tàng trữ lâm sản trái pháp luật; 01 vụ vi phạm về hành vi Phá rừng trái pháp luật và 06 vụ vi phạm về hành vi Vận chuyển lâm sản trái pháp luật*). Tang vật gồm: 9,487 m³ gỗ tròn và 4,311 m³ gỗ xẻ các loại. Tương ứng: 16,385 m³ quy tròn các loại nhóm III đến VII; 04 xe máy 02 bánh độ chế (*cũ, hư hỏng, không nhãn hiệu, không biển kiểm soát*) và 01 máy cưa xăng độ chế, không nhãn hiệu. Thiệt hại: 0,280 ha rừng sản xuất (*Giảm 25 vụ, khối lượng lâm sản giảm 59,87 m³ gỗ quy tròn các loại so với cùng kỳ*); đã xử lý 11 vụ hành chính, tang vật tịch thu: 13,127 m³ gỗ quy tròn các loại từ nhóm III đến nhóm VII; 04 xe máy 02 bánh độ chế (*cũ, hư hỏng, không nhãn hiệu, không biển kiểm soát*) và 01 máy cưa xăng độ chế, không nhãn hiệu. Phạt hành chính với số tiền: 120 triệu đồng.

⁽⁵⁾ Các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức Lễ ra quân đầu năm 2021 vào lúc 08h30', thứ Sáu, ngày 19/02/2021 (*nhằm ngày Mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu*).

⁽⁶⁾ Đăk Ruông, Tân Lập, Đăk Tô Lung.

⁽⁷⁾ Tiếp tục triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết trong công tác phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

của ngành, cấp trên; xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến địa bàn tìm hiểu để triển khai thực hiện dự án⁽⁸⁾. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021.

Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách ở tất cả các ngành, các cấp gắn với siết chặt kỷ luật tài chính- ngân sách nhà nước. Dành nguồn lực ngân sách để hỗ trợ đầu tư phát triển các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của huyện; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng hợp lý chi đầu tư phát triển⁽⁹⁾.

Song song với công tác chỉ đạo, điều hành, UBND huyện đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy các Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian theo yêu cầu⁽¹⁰⁾. Xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương thực hiện các chương trình, dự án đảm bảo

⁽⁸⁾ (1) Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu không nung của Công ty Cổ phần K & T Ngọc Hồi; (2) dự án chăn nuôi heo công nghệ cao tại xã Tân Lập của HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao - xây dựng Tân Lập; (3) Trồng cây Đàn Hương, cây dược liệu, rau củ quả, theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và hoa nhập khẩu các loại kết hợp dịch vụ, thương mại và du lịch sinh thái tại xã Tân Lập huyện Kon Rẫy, Kon Tum của Công ty TNHH MTV Thiên Chí Kon Tum; (4) Dự án đầu tư xây dựng các nhà máy điện sinh khối và vùng trồng cây cao lương làm nguyên liệu đốt phát điện sinh khối tại tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành; (5) Dự án đầu tư phát triển nguyên liệu mía ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

⁽⁹⁾ Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện đến 31/12/2021 là 274.321 triệu đồng, đạt 120,6% dự toán; thu địa bàn 61.360 triệu đồng, đạt 120,2% dự toán và bằng 31,3% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến 31/12/2021 là 274.321 triệu đồng, đạt 100% nhiệm vụ chi và bằng 84,5% so với cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021: 89.575 triệu đồng (*vốn năm 2021 là: 26.264 triệu đồng; vốn điều chỉnh, bổ sung trong năm là: 47.076 triệu đồng; vốn năm 2020 kéo dài sang là: 16.235 triệu đồng*), đã giải ngân 30.853 triệu đồng, đạt 34,4% kế hoạch, trong đó: Vốn chi ngân sách tỉnh 62.489 triệu đồng, đã giải ngân 12.430 triệu đồng đạt 19,9% kế hoạch; ước đến 31/1/2022 đạt 100% kế hoạch vốn. Vốn ngân sách huyện 27.086 triệu đồng (*vốn năm 2021 là: 11.264 triệu đồng; vốn điều chỉnh, bổ sung trong năm là: 3.262 triệu đồng; vốn năm 2020 kéo dài sang là: 12.560 triệu đồng*), đã giải ngân 18.423 triệu đồng đạt 68% kế hoạch; ước đến 31/01/2022 đạt 100% kế hoạch vốn.

⁽¹⁰⁾ (1) Chương trình của BTV Huyện ủy về thực hiện hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 22/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05-11-2020 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”; (2) Ban Thường vụ Huyện ủy Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TU, ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; (3) Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình phát triển đô thị khu vực Trung tâm huyện lỵ Đăk Ruông-Tân Lập giai đoạn 2021-2025; (4) Chương trình của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 06/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện; (5) Chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; (6) Kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện kỷ niệm 20 năm ngày chia tách và thành lập huyện Kon Rẫy (31/01/2002-31/01/2022); (7) Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 28/10/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; (8) Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 28-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”...

theo quy chế⁽¹¹⁾.

4.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện theo đúng quy định. Công tác thăm, tặng, chuyên quà của Chủ tịch nước, của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân đến người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đón Tết được thực hiện chu đáo. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ngày càng được quan tâm. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chế độ bảo trợ xã hội; thực hiện tốt chính sách đối với người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo triển khai, đã có kết quả điều tra sơ bộ hộ nghèo, cận nghèo năm 2021, số hộ nghèo 871 hộ, chiếm tỷ lệ 11,83%; hộ cận nghèo 1.250 hộ, chiếm tỷ lệ 16,98% (*chuẩn nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015*); tỷ lệ hộ nghèo vượt chỉ tiêu đề ra, giảm từ 20,95% vào cuối năm 2020 xuống còn 11,83% vào cuối năm 2021 (*giảm 9,12%*). Chủ động xuất 39 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách huyện hỗ trợ cho 15 đối tượng là người lao động ngừng việc, hộ kinh doanh dừng hoạt động do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; phân bổ 460,5 triệu đồng từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung, giao UBND các xã, thị trấn hỗ trợ 09 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có công chiêng nhằm bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa công chiêng trên địa bàn huyện.

Quy mô trường lớp được đầu tư, nâng cấp ngày càng khang trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Tỷ lệ học sinh ra lớp ngày càng tăng, năm học 2020-2021 tổng số học sinh các cấp ra lớp là 8.728 học sinh, đạt 100,1% kế hoạch; tuy nhiên, học sinh bỏ học vẫn còn diễn ra, năm học 2020-2021 có 61 học sinh bỏ học. Chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực. Chương trình giáo dục phổ thông mới được quan tâm triển khai đồng bộ. Năm học 2021-2022, tổng số học sinh các cấp, bậc học là 8.866 học sinh đạt 101,6% kế hoạch. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, toàn huyện có 08 trường đạt chuẩn quốc gia⁽¹²⁾ (*giảm 01 trường so với cùng kỳ*)⁽¹³⁾; dự kiến đến cuối năm có 01 trường⁽¹⁴⁾ đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 9 trường. Đến nay, có 7/7 xã, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 7/7 xã, thị trấn đã triển khai thực hiện các Trung tâm học tập cộng đồng, đảm bảo hoạt động theo quy định.

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai quyết liệt, có sự chủ động tích cực của cả hệ thống chính trị; toàn thể cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân nên từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca COVID-19 trong cộng đồng. Từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 32 ca mắc

⁽¹¹⁾ (1) Xin ý kiến Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện “*Đề án phát triển nguồn tài lực, vật lực của tỉnh Kon Tum đến năm 2030 và tầm nhìn 2050*” trên địa bàn huyện. (2) Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Kon Tum đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện...

⁽¹²⁾ Trường Mầm non 19/5, TH Số 1 Đăk Rve, TH Tân Lập, THCS Đăk Rve, TH Lê Quý Đôn, MN Ánh Dương, THCS Đăk Ruồng, TH Đăk Rve.

⁽¹³⁾ Sáp nhập 02 trường MN Ánh Dương và MN Bình Minh thành trường MN Ánh Dương.

⁽¹⁴⁾ Trường THCS Tân Lập.

COVID-19 tại khu cách ly tập trung (*trong đó tái dương tính là 24, mắc mới 08 ca*); số trường hợp đã được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà do có yếu tố dịch tễ (*đi/về từ vùng dịch*) là 1.158 trường hợp (*trong đó: 645 trường hợp tại nhà, 513 trường hợp tập trung*), trong đó 1.128 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly (*bao gồm: 631 trường hợp tại nhà, 497 trường hợp tập trung*), hiện tại còn 30 trường hợp theo dõi, cách ly (*bao gồm: 14 trường hợp tại nhà, 16 trường hợp tập trung*); Số ca được lấy mẫu xét nghiệm là 3.550 mẫu, cho kết quả âm tính 3.518 mẫu, dương tính 32 mẫu; triển khai tiêm vắc xin COVID-19 được 10 đợt (kết quả: Mũi 1 được 15.300/17.209 chiếm tỷ lệ 88,9%; mũi 2 được 2.101/17.209 chiếm tỷ lệ 12,2%). Đảm bảo công tác bảo quản dây chuyền lạnh của vắc xin, không để sai sót và tai biến xảy ra khi tiêm.

4.3. Công tác nội vụ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đã được tổ chức chặt chẽ, đúng tiến độ và đúng luật định. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng Nhân dân, đã có 16.866 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 100%. Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu bầu cử kết thúc, các tổ phụ trách bầu cử khẩn trương tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử, thông báo kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; đã ban hành Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Triển khai 06 cuộc thanh tra. Đã kết thúc 04 cuộc thanh tra, qua thanh tra kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 27,8 triệu đồng. Công tác phòng, chống tham nhũng tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc, không có trường hợp nào sai phạm phải xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng. Triển khai kỳ kê khai tài sản năm 2020, số người phải kê khai tài sản, thu nhập là 297 người; số người thuộc diện phải kê khai đã tiến hành kê khai đầy đủ, không có trường hợp nào chưa tiến hành kê khai hoặc vi phạm về việc kê khai không trung thực.

Công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được nghiêm túc thực hiện. Từ đầu năm đến nay, phát sinh 62 lượt công dân đến kiến nghị liên quan đến tranh chấp đất đai, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thủy điện xả lũ gây ảnh hưởng đến sản xuất, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng...; qua đó giải thích cho người dân rõ và chỉ đạo xác minh, giải quyết các kiến nghị, đáp ứng nguyện vọng của công dân; tiếp nhận 45 đơn kiến nghị; đã giải quyết 43/45 đơn, đạt 96%, hiện còn tồn 02 đơn đang giải quyết theo quy định.

4.4. Quốc phòng, an ninh

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, xử lý kịp thời và có hiệu quả vụ việc xảy ra. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.

Hiện trên địa bàn huyện không còn người tin theo Tà đạo Hà Môn; tăng

cường kiểm tra cư trú, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Trong năm 2021, tổ chức tuần tra, kiểm soát 198 đợt, phát hiện 758 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ (*tăng 138 trường hợp so với cùng kỳ*), ra quyết định xử phạt 742 trường hợp (*tăng 349 trường hợp so với cùng kỳ*) nộp ngân sách Nhà nước là: 723.645.000 đồng (*tăng 169.750.000 đồng so với cùng kỳ*). Công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế và khó khăn: Tình trạng vi phạm Luật giao thông đường bộ; tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra; công tác tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị còn chậm và chất lượng chưa cao.

Nguyên nhân của những hạn chế: Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, trật tự xã hội của một bộ phận người dân chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền có lúc chưa thật sự năng động, quyết liệt. Vai trò tham mưu, đề xuất của người đứng đầu và cán bộ, công chức ở một số đơn vị chưa cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa tốt.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

1. Mục tiêu tổng quát: Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách bộ máy; giữ vững quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.

Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện (*sâm dây, đinh lăng, đương quy...*); tập trung phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện (*cây sầu riêng, bơ, mít, chanh dây, cây mắc ca*).

Tạo điều kiện về cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp có tiềm năng, lợi thế trên địa bàn huyện như: Chế biến nông, lâm sản, dược liệu điện mặt trời, điện gió, du lịch... Tiếp tục tạo điều kiện để dự án trồng cây ăn quả và nhà máy chế biến hoa quả kết hợp du lịch trang trại của Công ty TNHH nông nghiệp sạch Tây Nguyên tại xã Đăk Tơ Lung đi vào hoạt động.

Chỉ đạo khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn huyện, cân đối nhiệm vụ chi đảm theo quy định. Triển khai hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trên

địa bàn huyện. Tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; chú trọng phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; quan tâm chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho Nhân dân.

Tập trung khai thác các tiềm năng về du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc; tăng cường mở rộng liên kết với các địa phương trong phát triển du lịch và quảng bá sản phẩm.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phục vụ trực tiếp cho công tác giảm nghèo, nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn; chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc; quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, người khuyết tật.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản lý hành chính công.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện Kon Rẫy./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- CT, 02 PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Lương